

หมวดวิชายุทธศาสตร์และนโยบาย

๑. ความสำคัญ

บทเรียนจากสงครามทั้งในอดีตและปัจจุบัน ตลอดจนแนวความคิดทางยุทธศาสตร์ หลักการและทฤษฎี การสงครามของนักยุทธศาสตร์ นักรบ ผู้นำทัพที่มีชื่อเสียงในอดีต ล้วนเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ซึ่งศึกษาในด้าน ยุทธศาสตร์ควรจะได้ศึกษาและวิเคราะห์ติดตามอยู่ตลอดเวลา เพื่อนำแนวความคิดที่เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ เหล่านั้นมาเป็นพื้นฐานในการกำหนดยุทธศาสตร์ทหารได้

๒. ความมุ่งหมาย

ต้องการให้ผู้รับการศึกษา ได้รู้จักคิดแบบนักยุทธศาสตร์ (Think Strategically) โดยมีความมุ่งประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาสามารถประเมินออกมาว่า ระหว่าง เป้าหมายของชาติ (National Policy Objectives) กับ ยุทธศาสตร์การใช้อำนาจทางทหารเพื่อบรรลุเป้าหมายนั้น มีความสัมพันธ์กันอย่างไรและเช่นไร

๓. คำแนะนำ

หมวดวิชานี้ประกอบด้วยการศึกษา ๒ ส่วนคือ

๑. การศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีที่ว่าด้วยการทำสงคราม และ
๒. กรณีศึกษาทางประวัติศาสตร์

ผลงานของนักทฤษฎียุทธศาสตร์ที่มีชื่อเสียงเช่น Carl V. Clausewitz และ Sun Tzu จะเป็นพื้นฐาน สำคัญสำหรับการกำหนดกรอบการวิเคราะห์ในการศึกษาแต่ละกรณีศึกษากรณีต่างๆ ทางประวัติศาสตร์นี้จะเป็น เครื่องช่วยสำคัญในการประเมินหนทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้อำนาจทางทหารเพื่อดำรงไว้ ซึ่งเป้าหมายทางการเมืองที่ผู้นำทั้งการเมืองและทางการทหารนำไปใช้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นที่แก้ได้สำเร็จและที่ล้มเหลวกรณีศึกษา ในบทแรกๆ นั้น นักศึกษาอาจจะยังไม่สามารถแสดงความคิดเห็นที่เป็นส่วนตัวได้มากนัก แต่หลังจากที่ได้ ศึกษาและถกแถลงกรณีศึกษาต่างๆ เหล่านี้ร่วมกัน จะช่วยเพิ่มพูนความคิดให้นักศึกษารู้จักคิด และวิเคราะห์ เพิ่มมากขึ้น กรณีศึกษาในบทหลังๆ นักศึกษาจะต้องนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ในตอนต้นมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ เหตุการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบัน และรวมทั้งปัญหายุทธศาสตร์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

โดยสรุป การศึกษาในหมวดวิชายุทธศาสตร์และนโยบายเป็นการศึกษาที่มุ่งส่งเสริมให้นักศึกษาได้ใช้ ความคิดและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีแนวความคิดเป็นของตนเอง ซึ่งหลังจากผ่านการศึกษาในหมวด วิชาแล้ว นักศึกษาจะมีความสามารถมากขึ้นในการประเมินยุทธศาสตร์ทหารที่มีอยู่ หรือแม้กระทั่ง สามารถเสนอแนะยุทธศาสตร์ที่จะเป็นทางเลือกใหม่ (Alternative Strategies) อื่นๆ ได้ การศึกษาตามแนวทาง ที่หมวดวิชายุทธศาสตร์และนโยบายกำหนดนี้จะเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาได้เป็นอย่างดีใน การมีส่วนร่วมสำหรับการกำหนดยุทธศาสตร์ของชาติต่อไปในอนาคต